

## สนทนา อ่าลากัน

### สวัสดิ์ครับพี่น้องที่รักทุกท่าน

+++ มีนาคม 2021 คุณพ่อสาวิจ สตะวีระวงษ์ คุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร คุณพ่อผู้ช่วยฯ ย้ายมาประจำที่วัดเขนธ์หลุยส์ ในช่วงเวลาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย พาให้เรายังมีข้อจำกัดหลายอย่าง การถวายมิสซายังเป็นแบบออนไลน์ ไม่มีพี่น้องมาร่วมมิสซาที่วัด รวมทั้งการสวดสวดประจำในเดือนแม่พระ พี่น้องก็ทำได้เพียงร่วมสวดอยู่ที่บ้าน กลุ่ม-องค์กรต่าง ๆ ยังไม่สามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันที่วัด ไม่มีมิสซาผู้สูงอายุ งดการส่งศีลศุภร์ต้นเดือน ไม่มีการสอนคำสอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ฯลฯ ถึงกระนั้น ความมีชีวิตชีวาของวัดเขนธ์หลุยส์ก็ยังมีอยู่ โดยการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเหนียวแน่นของสภาภบาลที่ทำงานในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดนี้ร่วมกับบรรดา คุณพ่อ คณะเซอร์ ซิสเตอร์ ทำให้มิสซาออนไลน์ของวัดเขนธ์หลุยส์ ที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ ยังสามารถช่วยอภิปาลชีวิตความเชื่อของพี่น้องสัตบุรุษ และกระจายไปยังพี่น้องต่างวัด ต่างสังฆมณฑล รวมถึงงานกิจกรรมเมตตา-การช่วยเหลือผู้ได้รับความยากลำบากจากโควิด-19 ที่พี่น้องสัตบุรุษเองต่างมีส่วนร่วม

+++ แล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ค่อย ๆ คลี่คลายลง พี่น้องทยอยกันกลับมาร่วมมิสซาที่วัด กลุ่ม-องค์กรต่าง ๆ เริ่มมีการประชุม จัดกิจกรรม โดยเฉพาะคณะวินเซนต์เดอโพล ที่มีพี่น้องร่วมแสดงน้ำใจมอบสิ่งของเพื่อให้เราจัดส่งไปช่วยพี่น้องทางภาคเหนือ ผู้สูงอายุก็เริ่มกลับมาจัดกิจกรรมและร่วมมิสซาด้วยกัน กลุ่มวิถิชุมชน นักขับร้อง ผู้อ่านบทอ่าน เด็กช่วยมิสซา และเยาวชนก็เช่นเดียวกัน ในขณะที่เดียวกันกับที่ คุณพ่อสังกรินทร์ ศิริบรรเทิง ย้ายมาทำหน้าที่คุณพ่อผู้ช่วยฯ แทน คุณพ่อณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี และคุณพ่ออนุชา ไชยเดช มาช่วยงานอภิปาลด้านพิธีกรรมในวันอาทิตย์ แทน คุณพ่อวิษณุ ธัญญอนันต์ เมื่อพฤษภาคม 2022

+++ งานฉลองวัด เกิดเกียรติท่านนักบุญหลุยส์ 28 สิงหาคม 2022 และคืนคริสต์มาส 24 ธันวาคม 2022 มีพี่น้องมาร่วมฉลองกันอย่างพร้อมเพรียงและมากมายจนอบอุ่นใจ เช่นเดียวกับกิจกรรมแบ่งปันความสุขที่กลับมาสร้างบรรยากาศเหมือนกับที่วัดเขนธ์หลุยส์ของเราเคยมี ต่อเนื่องมาถึงการฉลองปีสถาปนา 2023 ที่มีคริสต์ชนใหม่เพิ่มขึ้นถึง 33 ท่าน งานอภิปาลอื่น ๆ เช่น พิธีแต่งงาน การสวดอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่ศาลาหลุยส์ มารีย์ ก็กลับมาเหมือนปกติ ฯลฯ

+++ พ่อพาท่านพี่น้องย้อนคิดคำนึงถึงช่วงเวลา 2 ปีกว่า ๆ นี้ ก็เพียงเพื่อให้พี่น้องได้ร่วมใจกัน ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะเป็นพระองค์ ผู้ทรงความดี ผู้ทรงเมตตา ที่ทรงนำพาเราผ่านพ้นช่วงเวลา

อันยากลำบากนี้มาด้วยกัน และความรักความเมตตาของพระองค์นั้น ได้แสดงออกผ่านทางน้ำจิต น้ำใจของพี่น้องที่มีต่อวัด และต่อกันและกันนั้นเองครับ

+++ หลังการสัมมนาประจำปีพระสงฆ์กรุงเทพฯ เมษายน 2023 มีการประกาศโยกย้าย และปรับเปลี่ยนหน้าที่ของบรรดาคุณพ่อ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติของชีวิตพระศาสนจักร คุณพ่อทั้งสามท่าน จะย้ายไปรับหน้าที่ ณ สถานที่แห่งใหม่ **คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพากรณ์** จะย้ายมารับหน้าที่คุณพ่อเจ้าอาวาส วัดเซนต์หลุยส์ โดยมี **คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ** และ **สังฆานุกรพรสรร สิงห์ชัย** ย้ายมารับหน้าที่คุณพ่อผู้ช่วยฯ สิ่งที่จะยังคงมีอยู่อย่างมั่นคงและสม่ำเสมอ คือ **พระพรจากพระเจ้า** ที่มีต่อวัดเซนต์หลุยส์ของเรา รวมกับ **ความเชื่อความศรัทธาและความมีน้ำใจ**ของพี่น้องสัตบุรุษ โดยมีสภาภิบาล สมาชิกกลุ่ม,องค์กรต่างๆ ที่พร้อมจะร่วมมือกับคุณพ่อทุก ๆ ท่านเหมือนดังเคย บวกกับการทำงานอย่างแข็งขันของ **เจ้าหน้าที่และพนักงานของวัด** เสริมด้วยความเอื้อเฟื้อจากทางโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ การร่วมด้วยช่วยกันอย่างดี ไม่มีขาดหาย จากมาเซอร์ คณะครู และพนักงานของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา และการทำให้ภาพความเป็นพระศาสนจักรหนึ่งเดียวเด่นชัดด้วยมิตรไมตรีอันดีเยี่ยมจาก **บ้านสมณทูตวาติกัน ประจำประเทศไทย** ซึ่งเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกับเรา

+++ พ่อเอง มีโอกาสได้ถ่ายภาพวัดเซนต์หลุยส์ ที่มีมุมสวยงามไว้มากมายหลายภาพด้วยกัน แต่ที่จะเป็น **“ภาพจำ”** ที่นำพาให้ชีวิตและภารกิจสงฆ์ของพ่อในช่วงเวลาสั้น ๆ สองปีกว่า ๆ ณ วัดเซนต์หลุยส์แห่งนี้ มีความสุขและได้ทำหน้าที่อภิบาลรับใช้พี่น้องตามกำลังและความสามารถ ก็คือภาพความเชื่อความศรัทธาและความมีน้ำใจอันดีของพี่น้องนั้นเองครับ

+++ ขอถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณพระเจ้า ขอบพระคุณคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อผู้ช่วย คณะเซอร์,ซิสเตอร์ ขอบคุณเจ้าหน้าที่-พนักงานวัด ผู้ร่วมงานจากทุกกลุ่มองค์กร ขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่าน ขอพระทรงปกป้องคุ้มครอง และประทานพระพรอย่างอุดมแก่พี่น้องเสมอ พ่อยังขอถือโอกาสร่ำลา และจบการสนทนา ด้วยประการฉะนี้ มีโอกาสแวะเวียนไปพบกันที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน นะครับ

พ่ออนุสรณ์ สาทรบุรี

